

ลักษณะเด่นของรสความในลิลิตตะเลงพ่าย

ว่าอุทก ญูแต่งอสังการศาสตร์กล่าวไว้ว่า "ถึงแม้ว่าสุกก็ ถาซาคเกลือแล้ว อาหารไม่อร่อยฉันใด กายพยปราศจาก 'รส' ก็ไม่อร่อยฉันนั้น"¹ รสของวรรณคดีและ รสของอาหารต่างกันตรงที่ว่า อาหารใช้ลิ้นเป็นเครื่องสัมผัสเพื่อให้รู้ว่ามีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็มหรือเผ็ดอย่างไร บางทีก็ใช้จมูกดมกลิ่นพิสูจน์ว่าอาหารนั้นมีกลิ่นหอมชวนกิน แค่ไหน ส่วนรสแห่งวรรณคดีนั้นสัมผัสด้วยตาและหู บางท่านก็กล่าวว่าสัมผัสได้โดยทาง ใจและอารมณ์ รสวรรณคดีจึงนับว่าเป็นรสที่สุขุม ลึกซึ้ง และสูงยิ่งกว่ารสที่สัมผัสด้วยลิ้น คำราอสังการศาสตร์ของอิน เกี่ยวอธิบายว่า รสวรรณคดีมีอยู่ 9 ชนิด² คือ

1. ศฤงคารรส รสของความรัก
2. วีรรส รสของความกล้า
3. กรุณารส รสของความ เมตตาสงสาร และความโศก
4. หาสุยรส รสของความขบขัน อาจจะใช้ขบขันในท่าทาง ร่างกาย หรือ การแต่งตัวก็ได้
5. อุทกุตรส รสของความประหลาดใจ
6. ภยานกรส รสของความกลัว
7. เราทรรส รสของความโกรธ

¹ว่าอุทก, อสังการศาสตร์ (ป.ส. ศาสत्री แปล) (พระนคร: โรงพิมพ์ พระจันทร์, 2504), หน้า 37. (พิมพ์ในงานสถาปนากิจศพคุณหญิงริ้ว เกษนครินทร์บุรีรักษ์, 23 พฤศจิกายน 2504).

²ว่าอุทก, เรื่องเดียวกัน, หน้า 37-9.

8. ฟีกตุสรส รสของความเกลียดชัง

9. ศานทรส รสของความสงบ

เรื่องทะเลงพายมีเกือบครบทุกรส ชาวแคหาสุยรสเท่านั้น วีรรสหรือรสของความกล้าเด่นที่สุด แสดงให้เห็นความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการแต่ง คือ ต้องการยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของไทย รสที่รองลงมาคือ รสทุรकारรส หรือรสรัก อันเป็นลักษณะเด่นของตอนที่พรรณานพนิราช

นักวิจารณ์วรรณคดีบางคน เช่น นางชลธิรา กลัคอยู่ กล่าวว่า

รสในงานเขียน ประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญสองประการ คือคุณลักษณะทางด้านเสียง และคุณลักษณะทางด้านความหมาย คุณลักษณะทั้งสองประการ เกิดขึ้นได้เพราะการนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกัน เขาเป็นขอความ ดังนั้น รสของวรรณคดีจึงอยู่ที่ความงามของคำซึ่งมีทั้งเสียงและความหมาย การเขาให้ถึงรสของวรรณคดีก็ยอมอยู่ที่การเขาถึง เขาใจ และซาบซึ่งความหมายของคำ สามารถตีความและประเมินค่าของคำหนึ่ง ๆ ออกมาได้ แล้วจึงนำเอาค่าและความหมายที่ได้ออกจากแต่ละคำมารวมกัน เขาเพื่อทำความเขาใจและเขาถึงคุณค่าโดยสวนรวมอีกชั้นหนึ่ง¹

น.ม.ส. ให้ความคิดเกี่ยวกับรสทางด้านความหมายหรือรสความดังนี้

โคลง² ที่ว่าคือโคยรสความ คือ โคลงที่ยกเอาใจความน่าฟังมาแต่ง อาจเป็นใจความดีทั้งเรื่อง ทั้งตอน ทั้งบท หรือแต่เพียงบาทเดียวก็ได้ รสความนี้อาจสกิดใจผู้อ่านให้คิด ไหน่อกชม ไหน่เห็นจริงตามที่แสดง ไหน่บัดนี้เขาจากที่กล่าว

¹ เก็บความจาก ชลธิรา กลัคอยู่, การใช้ภาษา, หน้า 188-9.

² หมายถึงคำประพันธ์ร้อยกรอง

โคลงใดไม่มีรสชนิดนี้ (รสสุภาพ) ก็มักจะขึ้นไม่พินยอกหนา
มีใจความคาด ๆ หรือตั้งที่ฝรั่งเรียกว่าแบน ๆ (plati-
tude)¹

เรื่องตะเลงพ่ายมีข้อความบางตอนที่มิใช่รสความดีเกินถึงขนาด ใครได้อ่านมักจะ
คิดใจและจกจำได้ ทั้งนี้อาจจะเป็น เพราะว่าการดำเนินเรื่อง เป็นไปอย่างฉับไว ทันอก
ทันใจ ทำให้ความคิดของผู้อ่านปะติดปะต่อกันได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องกันไปโดยตลอด
ประกอบด้วยโวหารที่ไม่ว่าจะมีความหมายเด่น แสดงออกซึ่งอารมณ์ มีจังหวะลีลาและเสียงของคำ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ข้อความบางแห่งยังแฝงความรู้ ความคิดเชิงจิตวิทยา
ไว้อย่างแยบยล วารณคดีเรื่องนี้จึงงดงามแพรวพราว ไปหมดเกือบจะทุกบททุกตอนที่เสียด

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีพระราชดำริที่จะไปตีเขมร พระองค์ตรัสว่า

ครั้งนี้คู่สองคน	ผ่านสกลแดนหล้า	ควรไปร่ำรอนเชษฐ
เห็นมือไทยที่แก้ว	แฉ่ภพให้เป็นเพื่อน	เกลื่อนภพให้เป็นพง
คงแต่น้ำกับฟ้า	คงแต่ญาติกับคน	ยังอรินทรรัฐฤทธิ
อย่าคั่นคิดเพิ่มหาญ	ผลาญจงเสร็จเกิดเกล้า	เจ้ากัมพูชทุจริต
เอาโลหิตล้างบาท ²		

ข้อความตอนนี้ประกอบด้วยเราทรุสและพีภุสสรส แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระ
นเรศวรมีทั้งความโกรธแค้นและเกลียดชังเขมร เป็นอย่างมากที่คอยฉวยโอกาสซ้ำเติม
ไทยทุกครั้งที่ยกกำลังทำสงครามกับชาติอื่น ด้วยเหตุนี้ชาวไทยจึง "แสนสาหัสกลัดกลุ้ม
คลุมกมลแค้นคั่ง คั่งทนามเห็บเจ็บซ้ำ ย้ายออกทรวงดวงแค แลมันอันซม กรม+กรียม

¹พระราชวรวงศ์เชอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, สามกรุง ภาคผนวก, หน้า 318.

²สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, เรื่องเดิม, หน้า 5.

ออกหมกใหม่ บ้างได้ไกรบัง ปลั่งใจเจ็บถามี¹ การที่เขมรกระทำการคังกล่าว เป็นการ "จามจ้วงหมิ่นถิ่นแกลน"² คือ เป็นการกระทำที่เหยียดถิ่นเสีย เมื่อมีโอกาส สมเด็จพระนเรศวร จึงมีพระราชาดำริที่จะแก้แค้นเขมรด้วยการ ยกทัพไปตีให้สำนึกและ ครอบงำในฝีมือของไทยให้ดียิ่งกว่าเดิม

ใจความคังกล่าวแสดงให้เห็นแรงระเบิดของอารมณ์โกรธแค้นและเกลียดชัง เขมรที่ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำ อารมณ์โกรธและเกลียดชังนี้เองที่สะสมหรือ "หมก" มา เรื่อย ๆ จึงมีความรุนแรง เพราะต้องเก็บกดเอาไว้ตราบที่ยังไม่มีโอกาสแก้แค้นเขมรให้ สามีใจได้ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเหมาะ อารมณ์คังกล่าวจึงพุ่งพรูออกมาพร้อมกับสายน้ำ ที่ถูกขังและเพิ่งพบหนทางที่จะไหลออกมาได้ สมเด็จพระนเรศวรมีพระประสงค์ที่จะทำลาย ล้างเขมรให้พินาศจนถึงที่สุดอย่างมิให้หลงเหลือสภาพบ้านเมืองเอาไว้แม้แต่น้อย ทรงตั้ง พระทัยจะทำลายให้ราบเรียบเรียบเนียนเนียนขนาดจะคิดคังตัวอีกไม่ได้เลย มีหน้าซำยังจะทรง จัมกษัตริย์เขมรมาตักเคี้ยว เอาโลหิตกลางพระบาทของพระองค์ ซึ่งการล้างแค้นอย่าง เหยียดหมายนี้เท่านั้นที่จะลบรอยเจ็บช้ำของไทยให้คลายลงไปได้ นับว่าความหมายของคำ นี้มีความรุนแรงสอดคล้องกับอารมณ์ได้อย่างดียิ่ง

การใช้คำในตอนนี้ กวีเลือกใช้คำที่อ่านออกเสียงหนักแน่นเป็นคำสั้น ๆ แสดง นิสัยเค็ดเคี้ยวและเฉียบขาดของบุพค เช่น เสียง /ก/ /กล/ /ช/ /ค/ /ย/ /พ/ คังคำว่า สกต เกลื่อน แกล้ว เข็ญ กง คิน คิต แฉว เปื่อน ฉ่าย พง ภพ เป็นคน และยิ่งถ้าเป็นคำที่ผสมกับสระเสียงสั้นจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกเช่น เค็ด เสร์จ อรินทร์ ฤทธิ และ (โล) หิต ฯลฯ หรือถ้าเป็นคำที่ผสมกับสระเสียงยาว ความหมายของคำก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกเดียวกันเช่น แฉว เปื่อน เกลื่อน หาญ ฉลาญ เป็นต้น

¹ เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

² เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

ถ้าพิจารณาว่าเสียงจากรายที่ยกมาและลากเป็นเส้นกราฟ เส้นกราฟที่ปรากฏ จะราบเรียบเสมอกันในขั้นต้น แต่พอถึง "แล้วภพให้เป็นเดือน เกล็ดภพให้เป็นพง ..."¹ เส้นกราฟจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามอารมณ์ที่รุนแรงและก้าวขึ้นทุกที และจะลดต่ำลงเสมอกับระดับในตอนต้น เมื่อถึงข้อความที่ว่า "แล้ว ช สิ่งมาคยมนครี..."²

คนไทยได้อ่านรายบทยี่สิบจะรู้สึกพอใจที่จะได้แก่แคน เขมรอัน เป็นการตอบสนอง ความต้องการในส่วนลึกของจิตใจ ความสนุกสนานในการอ่านรวมทั้งความสนใจในการ ใช้คำของกวีจึงบังเกิดขึ้นอย่างท่วมท้น

การใช้คำพูดเพื่อประชดประชัน ผู้พูดยอมรับ เอาคำที่มีความหมายรุนแรงมาใช้ พระเจ้าหงสาวดีนั้นทุเรศก็เช่นกัน เมื่อพระราชาบุตรกราบทูลว่า "ขอยุชชบาบทงสุ ไทควรคงทำนาย ทายพระเคราะห์ถึงฆาต"³ ก็บังเกิดความน้อยพระทัยและทรัสประชด ขึ้นว่า

เจ้าอุชชวามีบุตร	ลวนยงยุทธเขี้ยวซาญ	
หาญหักศอกมียอ	คอสูคีกับมิหยอน	ไปพักควอนว่าไ้
ให้ชหวงชหาม	แมนเจ้าครามเคราะห์กัจ	จงอย่า
ยาทรยุทธนา	เอาพัสตราสครี	สวมอินทรีย์-
สร้างเคราะห์ ⁴		

ถ้อยคำดังกล่าว เกิดจากความรู้สึกที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง และเกิดขึ้นอย่าง ปัจจุบันทันด่วน การใช้คำจึงหนักแน่นรุนแรงทั้งเสียง จังหวะที่กระแทกกระทั้น เพราะ

1 เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

2 เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.

4 เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

ความต้องการประชด รวมทั้งความหมายที่แทง "ใจดำ" ของผู้ฟังด้วย เค็มไปด้วยการเปรียบเปรย เยาะเย้ย และเหยียดหยาม ยิ่งผู้แต่งและผู้อ่านเป็นคนไทยด้วยแล้ว รสความที่ไต่ถึงสนองตอบความต้องการของจิตใจอย่างถึงขีดสุด เพราะพระเจ้าหงสาวดีนำสมเด็จพระนเรศวรมาเปรียบกับพระมหาอุปราชา ให้ผู้อ่านเห็นภาพราวชาวกับคำอันเป็นภาพที่ตรงข้าม (contrast) กันอย่างเหลือเกิน ขนาดผู้อ่านยังบังเกิดความรู้สึกรุนแรงคล้อยตาม แล้วพระมหาอุปราชาเล่าจะมีบังเกิดความรู้สึกเสียพระทัยและความอับอายอย่างรุนแรงหรือ ทางออกที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวในการที่จะกู้พระเกียรติยศที่ถูกพระราชบิดาทำลายลงไปอย่างย่อยยับต่อหน้ามวลอำมาตย์ก็คือ ยอมไปรบโดยคุณฉันทภาพทั้ง ๆ ที่เป็นการจำพระทัยและผิดพระทัยอย่างเหลืออัน

นับว่าพระเจ้าหงสาวดีมีพระสติปัญญารอบรู้จิตวิทยาอย่างดียิ่ง ทรงรู้จักใช้ถ้อยคำให้เกิดความหมายและผลตามที่ต้องการ เป็นการแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการหนามยอกเอาหนามบ่ง คือรู้ว่าพระมหาอุปราชาเกรงกลัวพระนเรศวร ก็นำเอาพระนเรศวรนั้นเองมาล่อให้พระมหาอุปราชายอมไปรบ

อาจจะมีผู้สงสัยว่า พระเจ้าหงสาวดีทรงรักและห่วงใยพระราชบุตรบางหรือไม่ เพราะทั้ง ๆ ที่ทรงทราบว่าพระราชบุตรเกรงผีพระหัตถ์พระนเรศวร ก็ยังทรงมีพระราชประสงค์จะให้พระมหาอุปราชาไปรบ ผู้เขียนกล่าวอย่างมั่นใจว่า พระเจ้าหงสาวดีทรงรักและห่วงใยพระมหาอุปราชาอย่างแน่นอน แต่ที่มีรับสั่งให้พระมหาอุปราชานำทัพไปตีไทย ก็เพราะทรงคาดการณ์ว่าทัพพม่าจะสามารถตีไทยได้ง่าย ด้วยคาดคะเนว่าทางฝ่ายไทยคงจะเกิดความระส่ำระสายเพราะการแย่งชิงราชสมบัติของสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ ดังนั้นถ้อยคำของพระองค์จึงเท่ากับเป็นการหยิบยื่นชัยชนะและเกียรติยศที่จะได้รับแก่พระราชโอรส แต่พระองค์ทรงเล็งผลเลิศมากเกินไปถึงต้องสูญเสียพระราชโอรสไปในที่สุด

พระเจ้าหงสาวดีมีความรักและความห่วงใยพระมหาอุปราชาอย่างท่วมท้น เห็นได้ชัดจากคำช่วยพรของพระองค์ดังต่อไปนี้

ภูบาลอันอำนวย	อวยพระพรเลิศล้น
จงอวยชัยอวยพา	แห่งเงื้อมมือเทอญ พอนา
จงเจริญชัยยศกว	เคชะ
ชาวอวยชัยอวยพา	พอไค้
จงแพพินาศพระ	วิริยภาพ พอนา
ชนะแคลสองท้านไท้	ชिरาชเจ้าจอมสยาม
สงครามความเคิกไซ้	แสนกล
จงพ้ออวยายินยล	แคตั้น
อย่าลองค์ะนองตน	ความชอบ ทานา
การศึกเล็กเลหพันธ์	ลือเลียวหลอกหลอน ¹
จงแจ้งแห่งเหตุเบื่อง	โบราณ
เป็นประโยชน์ชุนยุทธการ	กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ	เริงวัน อยุณา
อวยระคนปณิกล	เกลือกกลั้วชลาภเขลา
หนึ่งรู้พยุหเคิกไสร	สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ	กาจแกลว
รู้เชิงพิชัยชาญ	ชุนคาย ควรรณา
อาจจักรอนรณแฉว	แมกแพ้งหนี
หนึ่งรู้บำเหน็จให้	ชุนพล
อันสมรรณมื่อมจัญ	จิกเลี่ยน
อวยหาญอนวิริยล	อย่างเก็ยจ
แปดประการกลเทียบ	ถองแหทางแถลง

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.

จงจำคำพอไซ ^๑	สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร	พอให้
จงเรื่องพระฤทธิรอน	อริราช
จงพอลุลลาภไค	เผด็จ้าวแดนสยาม ^๑

คำประพันธ์ข้างต้นมีใจความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี มีทั้งความเมตตา ห่วงใย คำสั่งสอน และความหวังในชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ว่าด้วยการสั่งสอน และบทอวยพรข้างท้ายสะกิดใจผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกชื่นชมในรสความเป็นอย่างมาก เพราะเป็นใจความที่น่าฟัง เหมาะแก่กาละ พระเจ้าหงสาวดีสั่งสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่มุม เช่น สอนให้รอบคอบ คิดอะไรขอให้คิดอย่างลึกซึ้งอย่าได้คิดแต่เพียงตื่น ๆ ให้ระวังเล่ห์เพทุบายของศัตรู รู้จักการจัดทัพ รู้จักการเอาใจทหาร และให้บำเหน็จรางวัลทหาร เมื่อทำความดีความชอบ ถ้าเปรียบเทียบคำสั่งสอนของพระเจ้าหงสาวดีกับพระนางบุญเหลือในเรื่องพระลอแล้ว เรื่องทะเลงพายหนีอกาลิลิตพระลอมากเพราะสอนอย่างมีสาระเหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการรบได้โดยตรงและเหมาะสมกับเรื่องราวอย่างมากด้วย

บทสุดท้ายเป็นการเน้นคำว่า "จง" เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิ์ผลในคำอวยพร แสดงความตั้งใจของผู้ให้พรว่าต้องการจะให้เกิดผลดังที่ได้ตั้งความหวังไว้จริง ๆ เพราะในตอนต้นก็มีคำอวยพรทำนองเดียวกันไว้ก่อนแล้ว คือ โคลงบทที่ขึ้นต้นว่า "จงเจริญชัยศัวย เคชะ" โคลงบทสุดท้ายนี้จึงเป็นการอวยพรซ้ำเพื่อย้ำให้เกิดความหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง

โคลงบทที่ขึ้นต้นด้วย "จงเจริญชัยศัวย เคชะ" นั้น นอกจากจะใช้คำว่า จง ซึ่งมีเสียงหนักและใช้เน้นเพื่อให้เกิดผลดังปรารถนาแล้ว ยังใช้คำสั้น ๆ ที่มีเสียงหนัก เช่น "(เค) ชะ พะ และ พระ" มาช่วยให้เกิดความหนักแน่นเพิ่มขึ้นอีก

^๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง	ยามสาย
สายหยุดเสนหาย	ทาง เสร้า
ที่คืนที่วันวาย	วาง เทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่าเช่า	หยุดไฉนใจ ¹

โคลงบทนี้อยู่ในตอนที่ เป็นบทนิราศ เคนในค่านรสรักและรสโศก ถ้าพิจารณาทางค่านสุนทรีย์ยะ ก็เคนทั้งรสของเสียง คำ และความหมาย กรีนำคำว่า สายหยุด เพียงคำเดียวมาเล่นทั้งเสียง คำและความหมาย คือ สายหยุด มีเสียงและรูปคำซ้ำกับ สาย และ หยุด ความหมายของคำเป็นไปในแง่ของการ เล่นสำนวน มีความหมายที่แหลมคม ฉลาดหลักแหลม แสดงปฏิภาณของกวี คือ ดอกสายหยุดนั้น เมื่อถึงตอนสาย ๆ กลิ่นหอมของมันจะค่อย ๆ จางหายไป แต่เสน่ห์ของนางพระสนมยังคงติดตรึงอยู่ในพระทัยของพระมหาอุปราชาทุกเวลา ไม่จางไปเมื่อถึงยามสายอย่างดอกสายหยุด พระมหาอุปราชาจึง เกิดความรู้สึกเสร้า เพราะเสน่ห์ของนางที่ตรึงอยู่ในพระทัยนั้น ชวนให้พระองค์ต้องนึกถึงนางอยู่ทุกคืนทุกวัน ไม่มีวันจืดจางหรือหยุดไปแต่อย่างใด เป็นการ เลือกใช้คำที่มีใจความน่าฟังมาแต่ง ใครที่ได้อ่านได้ฟังก็เกิดความรู้สึกขบใจและนิยมในความสามารถของกวี เสียงสระอา ในคำว่า "สาย หาย และวาย" นั้น เป็นเสียงสระยาวที่ทอดเสียงไปได้ไกล อันเป็นน้ำเสียงที่แสดงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของพระมหาอุปราชาที่มีต่อพระสนมอย่างสุดซึ้ง คำว่า "เสร้า" และ "เช่า" เวลาออกเสียงก็ทอดเสียงออกไปได้ยาวพอสมควร เหมาะกับอารมณ์เสร้าสร้อยละห้อยหาของพระมหาอุปราชาในยามนี้ พระองค์มิได้ทรง เสร้า เฉพาะแต่เรื่องที่เฝ้าแต่โทษนางเพียงอย่างเดียว เท่านั้น หากแต่ยังมีความทุกข์ที่ทวีขึ้นความทุกข์เดิมเข้าไปอีก คือ ไม่รู้ว่าจะละห้อยหานางอยู่นานเท่าใดจึงจะได้กลับไปพบและหยุดความโศกกลงได้

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.

คำว่า ส่าย ใน "ส่ายบทยุคเส้นห้าหางเศวรา"¹ นอกจากจะมีความหมายว่า เวลาส่ายแล้ว ยังอาจตีความว่า ส่ายโยหรือส่ายสัมพันธ์ที่พระมหากษัตริย์มีต่อพระสนม คือส่ายโยนี้ไม่มีวันขาดสลายไปได้ไม่ว่า เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด

ในทะเลงพายมีความเปรียบอยู่ตอนที่ เค่น และ แปลกกว่าวรรณคดี เรื่องอื่น แสดงให้เห็นความคิดริเริ่มของศรี โคลงกัณฑ์กล่าวคือ

ครอมกระอุออกซ่า ปวดบีมผีหัวข่า
บ่งไค้เฮียไฉน นีนา²

คำว่า กระอุ พจนานุกรมอธิบายว่า ระอุ รัณ ระงม³ พระมหากษัตริย์ทรงทุกข์มากจนครอมและเกิดความเวรระอนใจ ความระอนใจนี้อัดแน่นอยู่ในอกจนเกิดความรู้สึกกระอุอยู่ภายใน ความระอนที่ระอุและคุกรุ่นอยู่ในพระทัยมีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ความสับสนของระยะเวลาที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์จึงต้องชอกช้ำและเจ็บปวดพระทัยร้ายกับ เป็นผีหัวข่า เจ็บแสนเจ็บก็บ่งเอาหัวออกมาไม่ได้เพราะเหตุว่าหลบอยู่ภายใน จึงต้องทนทรมานรับความเจ็บปวดอยู่ทุกเมื่อเช็ดวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความแปลกใหม่ของ ปวดบีมผีหัวข่า นี้เองที่ทำให้โคลงตอนนี้น่าสนใจ มีรสมากกว่าที่จะใช้ความเปรียบอย่างธรรมดา เสียง /อ/ และสระเสียงสั้นในคำว่า กระอุ ช่วยเน้นให้รู้สึกถึงความรู้สึกที่รุนแรงและอัดแน่นอยู่ในอก เพราะเสียง /อ/ เกิดที่คอ เวลาออกเสียงแล้วรู้สึกว่ายังกอดอยู่ในคอ จึงเน้นให้เกิดความรู้สึกกัณฑ์กล่าวมากยิ่งขึ้น

¹ เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.

³ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, หน้า 77.

คอนสงครามยุทธหัตถีของสอง กษัตริย์ มีความว่า

อ้าไท้ภูธรเรศหล้า
 เผยพระยศยืนเียง
 ลีบทิศหัวลือละเวง
 ไปเริ่มรอกฤทธิ์แผ้ว

พระพี่พระน้อง
 ไปชอบเซษฐียินหยุก
 เชิญราชรวมคชยุทธ
 สืบกว่าสองเราไสร

หัสวีรณเรศอ่าง
 นัยอนาคคกาล
 ชักศิยายุทธบรรหาร
 คงแต่เมื่อพี่น้อง

ไว้เป็นมหรสพซ้อง
 สำหรับราชสภาราญ
 บำเพ็ญหฤทัยมาน
 เสนอเนตรมนุษยทั้ง

ปวงไท้เทเวศทั้ง
 เชิญประชุมในสถาน
 ชมชื่นครวราบาย
 ไคร เชี่ยวไครชาญชี

แหล่งทะเลงโลกฤา
 ยานแกลว
 หนั้นเคช ทานนา
 เผือกกล้าแกลนหนี

ภพอุท คมเอย
 รมไม้

เผยอเกียรติไว้แธ
 สุกสิ้นฤามี

ชวสาน ปีนานา
 หอนพอง

คชคู กั้นแธ
 ทรามฟ้ากินกษัย

สุขสานต์
 เริ่มรัง

ประภัญท์ นันนา
 แดหลาเลอสรวง

พรหมาน

ที่นี้
 ฑูตอ กั้นแธ

ชเยศอ่างอวยเฉลิม

หวังเริ่มคุณ เกียรติทอง	กลางรงค์
เป็นพระยาศอยุดง	คุณหล้า
สงครามกษัตริย์ทรง	ภพแผน สองดา
สองราชาอนฤหิรา	เรื่องรัฐ เสรีภู ¹

โคลงข้างต้นเกณฑ์ทางด้านวาทีศิลป์เชิงจิตวิทยา ทุกถ้อยคำที่สมเด็จพระนเรศวรสรรเสริญสรรเสริญนั้น พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้โดยเลือกสรรความหมายไว้แล้วอย่างดีเพื่อให้เกิดผลสมดังความมุ่งหมายที่ใคร่ทรงกล่าวหาไว้ ถ้อยคำดังกล่าวอาศัยกลวิธีหรือเทคนิคในการพูดได้อย่างเฉลียวฉลาด แสดงอัจฉริยะและปฏิภาณอันสูงส่งของผู้พูด กลวิธีหรือเทคนิคนี้เป็นไปอย่างนาสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งนัก

กรมสมเด็จพระปรมาธิบดีศรีนโรสทรงกำหนดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงเริ่มต้นด้วยการขอพระเกียรติพระมหาอุปราชาว่ามีความแกล้วกล้าเป็นที่หวั่นเกรงไปทั่ว ปกติคนทั่วไปชอบฟังคำเป็นข่อยอยู่แล้ว (ไม่ว่าปากจะบอกว่าชอบฟังหรือไม่ก็ตาม) พระมหาอุปราชาซึ่งจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน และยังเป็นการขอพระเกียรติต่อหน้าเหล่าทหารหาญด้วยแล้ว ก็ย่อมจะรู้สึกชอบใจมากยิ่งขึ้น แต่ความรู้สึกดังกล่าวถูกหักมุมกลับมาอย่างฉับพลันด้วยคำกล่าวเชิงไทร่ทำสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร พระมหาอุปราชาไม่อาจจะปฏิเสธคำเชิงนั้นได้เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าแสดงความฉลาดออกมาให้ทหารทั้งปวงเห็น อันจะทำให้สูญเสียเกียรติยศของชายชาตินี้กรบอย่างสิ้นเชิง

คำเชิงของสมเด็จพระนเรศวรมีความอ่อนหวานและแสดงความนอบน้อมต่อพระมหาอุปราชาเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเร้าใจให้พระมหาอุปราชาทรงตัดสินใจพระทัยที่จะกระทำสงครามยุทธหัตถีได้เร็วยิ่งขึ้น สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงชักแม่น้ำทั้งห้ามาหวานลอม ทรงกล่าวว่า สงครามยุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว และสงครามดังกล่าวจะเชิดชูพระเกียรติยศของทั้ง 2 ฝ่ายให้เลื่องลือไปทั่วและเป็นที่ยกย่อง

¹ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมาธิบดีศรีนโรส, เรื่องเดิม, หน้า 118.

ขวัญตลอดไปทั่วคืนฟ้า ใครที่ไต่ทราบเรื่องราวก็จะกล่าวสรรเสริญความกล้าหาญของอาจ
ของพระมหาอุปราชและของพระองค์ เท่ากับ เป็นการจารึกพระนามและพระเกียรติให้
คงอยู่อย่างไม่มีวันสูญสลาย

ถ้อยคำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงมีวิธีการพูดยุทธ์ทำให้
ผู้ฟัง เกิดความคิดเห็นคล้อยตามได้อย่างมีศิลปะ ทรงใช้น้ำเสียงและท่าทีที่แสดงความ
อ่อนน้อมต่อศัตรู เพื่อเอาพระทัยพระมหาอุปราช เป็นการกระทำที่เป็นไปด้วยความสุชุม
รอบคอบและมีเหตุผล นอกจากนี้ยัง เท่ากับ เป็นการแสดงให้เห็นพระสติที่มั่นคง เชื่อมั่น
ในดีพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมทั้งพระหฤทัยที่เข้มแข็ง ไม่มีความหวาดวิตกแม้แต่น้อย
ที่ตกเข้ามาอยู่ในวงล้อมของศัตรู คำเชิญชวนดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อีกข้อหนึ่ง คือ
เป็นการป้องกันพระองค์เองให้พ้นจากการถูกรุมทำร้ายของฝ่ายศัตรูที่รุมล้อมอยู่เป็น
จำนวนนับไม่ถ้วน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นพระปรีชาญาณ ไหวพริบ
และความฉลาดหลักแหลมของสมเด็จพระนเรศวรอย่างพรอมมูล

ตอนสองกษัตริย์ทรงประลองฝีมือพระหัตถ์กันบนคอช้าง เคนทางคานวีรรสและ
กระบวนการพรรณนาการรบที่รวดเร็ว ทันอกทันใจ เหมาะกับจังหวะและลีลาของ เรื่อง
ปลัดกันรุกปลัดกันรับ และหลบหลีกคมอาวุธของแต่ละฝ่ายอย่างคล่องแคล่ว ผู้อ่านหรือผู้ฟัง
จึง เกิดความรู้สึกตื่นเต้นตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่การศึกดำเนินไปอย่างประชิดติดพัน

คำเชิญของสมเด็จพระนเรศวรและภาพการรบของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ให้
วีรรสแก่ผู้อ่าน เพราะแสดงให้เห็นว่า แม้จะตกอยู่ในวงล้อมของศัตรู สมเด็จพระนเรศวร
ก็มีไต่ระย่นย่อ กลับมีอากาศสง่าและองอาจเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรู สามารถดำรงสติได้
มั่นคง ไม่มีอาการหวาดหวั่นพรั่นพรึงเลยแม้แต่น้อย

ในพระคัมภีร์สุโฆธาตั้งการ กล่าวไว้ว่า

••• ถ้าจะเพ่งคามนิหิตชนะที่ปราภาณในมหนิพนุทธทางภาษาไทย
แล้ว เห็นจะไม่มืบทนิพนุทธในทีไหน เกินไปกวาพระนิพนุทธของ
กรมสมเด็จพระปรมาณูชิตา ซึ่งทรงไว้ในลิลิตตะเลงพ่าย ตอน

สำคัญและเป็นที่ยอมรับของทุกคนทั่วไปนั้น เป็นการยกย่องอย่างสูงสุดและมีเหตุผล
คมคายน่าฟัง ความชื่นเคืองในพระทัยจึงมลายไปสิ้น พระองค์จึงเพียงรับสั่งให้แม่ทัพ
นายกอง เหล่านั้นแก้ตัวให้พ้นโทษโดยยกทัพไปตีทวาย มะริค และตะนาวศรีคืนมา

โวหารนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นความฉลาดและความสามารถในเชิงวาทศิลป์
ของสมเด็จพระวันรัตแล้ว ยังแสดงให้เห็นความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเหล่าข้าทหาร
อย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่เช่นนั้นทหารเหล่านี้จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
โวหารนี้นับเป็นเทศนาสาธกที่น่ายกย่องและเป็นที่ยับใจอย่างยิ่ง

ในตอนท้ายของเรื่อง กวีได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรมของสมเด็จพระนเรศวร
ได้แก่ ทานศีล บริจาค อหิงสา มัทวะ ทมะ อักโกธ อวิหิงสา ขันติและอวิโรชน
ราชสกุคืออีก 5 ข้อและจักรพรรดิวัตร 12 ข้อ เป็นการจบเรื่องอย่างสงบบ เรียกว่า
ศาสตรส ซึ่งนับว่าเหมาะสม ทำให้จิตใจผู้อ่านสงบตามไปด้วยหลังจากที่อ่านจบลงแล้ว

จังหวะและลีลาของคำในตอนนี้ฟังดูอ่อนโยนสอดคล้องกับรสความเป็นอย่างยิ่ง
เช่น

สมภารพระก่อเกื้อ	การก ธรรมแด
ชินศาสนปถัมภก	เพิ่มตั้ง
จตุรราชเจษยก	บริจาค ออกเอย
อวยแด่ชุมชนีหัง	ทั่วแคว้นแขวงสยาม ¹

เหตุที่กวียกเอา เรื่องธรรมะของสมเด็จพระนเรศวรขึ้นมากล่าว ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าเป็นเพราะกวีต้องการจะแสดงให้เห็นผู้อ่านเกิดความเลื่อมใสสมเด็จ
พระนเรศวรอย่างสูงสุด กล่าวคือ โดยทั่วไปมักคิดว่ากษัตริย์ที่มีความสามารถทางค่านรบ
อย่างเดิวนั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะต้องมีคุณธรรมค่านอื่นประกอบด้วยจึงจะนับว่าดีพร้อม
สำหรับทศพิธราชธรรมถือว่า เป็นธรรมะที่กษัตริย์ทุกพระองค์ควรยึดมั่นประจำพระทัย

¹ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, เรื่องเดิม, หน้า 153.

ส่วนจักรพรรดิวิวัตร ก็ถือเป็นข้อควรปฏิบัติของพระจักรพรรดิ ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาสูงสุดกว่าบรรดาภคินิยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้การกล่าวถึงจักรพรรดิวิวัตร ของสมเด็จพระนเรศวร ก็เป็นการยกย่องพระองค์ว่ามีความยิ่งใหญ่ถึงขั้นพระจักรพรรดิราชชั้นเอง

ผู้เขียนเห็นควย เป็นอย่างยิ่งที่กล่าวถึงธรรมชาติของสมเด็จพระนเรศวร และการที่กวีต้องยกเอาภาษาบาลีมาใช้ควยเป็นเพราะจักรพรรดิวิวัตร เป็นเรื่องที่มีอยู่ในวรรณคดีบาลี แสดงให้เห็นว่ากวีทรงนิพนธ์ เรื่องนี้อย่างมีหลักฐาน ไม่ได้ทรงกล่าวขึ้นเองอย่างลอย ๆ

สรุปแล้ว ลักษณะเด่นของรสความในวรรณคดีเรื่องนี้เกิดจาก

1. การสรรเอาใจความที่ดีมากกล่าว เหมาะแก่เรื่องและสมเหตุสมผล
2. คำพูดในเชิงวาทิลิปซึ่งแฝงความรู้ทางคานจิตวิทยา รวมทั้งเทคนิคในการพูดบางอย่าง เช่น คำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระวันรัตต่อสมเด็จพระนเรศวร และคำพูดชักจูงใจของสมเด็จพระนเรศวร เมื่อทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้เสด็จออกมาชนช้างควยกัน
3. ใช้คำที่มีความหมายเด่น รวมทั้งเสียงของคำซึ่งสอดคล้องกับความหมายเป็นอย่างดี
4. ใช้คำที่มีความหมายหลายนัย ทำให้เกิดความได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น คำว่า "สาย" ในโคลงบทที่ขึ้นต้นว่า "สายหยुकหยुकกลืนฟุ้ง ยามสาย" ฯลฯ
5. การใช้ความเปรียบที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ทำให้หน้าต่าและน่าสนใจ ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงรสวรรณคดีในเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
6. การดำเนินเรื่องที่รวดเร็วทันใจ ไม่เยิ่นเย้อ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามรสวรรณคดีในเรื่องได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกันโดยตลอด

วรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีรสวรรณคดีเกือบครบทุกรส และกวีสามารถเรียงลำดับรสได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีข้อที่น่าสังเกตว่า รสความเด่น ๆ ในเรื่อง

ทะเลงพายหลายตอนมาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เช่น ถ้อยคำประชดประชัน
 ของพระเจ้าหงสาวดี คำเชิญให้พระมหาอุปราชาออกมาทำศึกของสมเด็จพระนเรศวร
 และคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระวันรัต ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า แม่พระราช
 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นแต่เพียงหลักฐานหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็มิได้เป็น
 เรื่องที่แห้งแล้ง น่าเบื่อ แต่กลับมีรสวรรณคดีอยู่ด้วย ทำให้อ่านได้อย่างสนุกสนาน

อนึ่ง รสความต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นจะมีลักษณะดีเกินยิ่งขึ้นถ้าผู้อ่าน "อ่าน
 เป็น" การอ่านเรื่องทะเลงพายอ่านอย่างไรจึงจะถือว่าอ่านเป็น ผู้เขียนจะได้กล่าว
 ถึงในบทต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย